

**TRUNG TÂM THÔNG TIN - BỘ XÂY DỰNG**

**TỔNG HỢP TIN BÁO CHÍ VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  
TUẦN TỪ 14/08/2017 – 18/08/2017**

*Kính gửi:*

Trung tâm Thông tin kính gửi Ông/bà Bản tổng hợp tin tức đăng trên báo chí về hoạt động xây dựng tuần từ ngày 14/08/2017 – 18/08/2017 như sau:

• **Tin trong ngành xây dựng: tổng số có 05 bài với các nội dung cụ thể gồm:**

1.Văn bản pháp quy:	có 0 bài.
2.Xây lắp-An toàn kỹ thuật xây dựng:	có 02 bài.
3.Quy hoạch-Kiến trúc:	có 01 bài.
4.Hạ tầng kỹ thuật:	có 01 bài.
5.Phát triển đô thị:	có 0 bài.
6.Nhà ở và công sở:	có 0 bài.
7.Thị trường Bất động sản:	có 0 bài.
8.Vật liệu xây dựng:	có 01 bài.
9.Vấn đề - Sự kiện:	có 0 bài.

• **Tin tham khảo, liên quan**

Tổng số có 28 bài

• **Tin trên các báo điện tử**

Tổng số có 18 bài

**MỘT SỐ BÀI ĐÁNG LƯU Ý**

**I. Các Vấn đề - Sự kiện - Dư luận xã hội:**

- “*Người nước ngoài mua nhà tại HN: Thấp thỏm chờ*”, báo Tiền Phong, ngày 15/8/2017, tác giả: Tú Anh

Trên địa bàn HN, có khoảng hơn 100 DA nhà ở cao cấp, thế nhưng dù đến nay đã gần 3 năm có hiệu lực của quy định cho phép người nước ngoài được mua nhà tại VN nhưng cả khách hàng lẫn chủ đầu tư vẫn phải chờ việc xác định danh mục DA được phép bán cho đối tượng này. Theo các phòng giao dịch nhà

đất HN, lâu nay các khách hàng người nước ngoài muốn mua nhà tại VN thường vẫn phải “lách” bằng cách nhờ người quen đứng tên hộ hoặc lấy tên vợ hay chồng là người Việt. Luật Nhà ở 2014, đã nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại VN, tuy nhiên số lượng người mua nhà vẫn còn rất ít vì đến nay chưa có danh mục DA và chủ đầu tư nào được phép bán cho đối tượng này. Còn khách hàng mua dưới dạng nhờ đứng tên hộ hay dạng ủy quyền, chuyển nhượng, sang tên cũng sợ gặp rủi ro vì lỡ DA đã mua sẽ không nằm trong danh mục được phép bán cho người nước ngoài?...

- **“Ninh Bình: 4 năm không giấy phép, công trình vẫn xây và ngang nhiên hoạt động”**, báo Quân đội nhân dân, ngày 15/8/2017, tác giả: Đức Thịnh, Văn Thi

DA Trung tâm TDTT và Dịch vụ Thành Nam xây dựng tại phường Nam Bình, TP.Ninh Bình, được khởi công xây dựng năm 2014 do Cty TNHH Xây dựng và TM Thành Nam làm CĐT. DA được Sở KH&ĐT tỉnh cấp GCN đầu tư và được cấp GCN thay đổi lần thứ nhất. Diện tích mặt đất sử dụng là 12.048m<sup>2</sup>, thời hạn SDD là 49 năm, tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng. Đến nay, CĐT cơ bản thực hiện đúng theo GCN đầu tư được cấp: 10/11 hạng mục đã được hoàn thành. Tuy đã có một số hạng mục được nhà đầu tư đưa vào khai thác nhưng công trình vẫn chưa được cấp GPXD. Ngoài ra, Cty đã xây dựng hai hạng mục không đúng với thiết kế ban đầu là: Nhà kỹ thuật bể bơi và nhà dịch vụ bể bơi. UBND phường cho biết, năm 2014 phường và phòng chuyên môn của TP đã kiểm tra, phát hiện công trình này thi công, nhưng không có GPXD. Mặc dù đã yêu cầu Cty dừng thi công nhưng công trình vẫn tiến hành xây dựng và hoàn thiện như hiện nay.

- **“Hà Nội: Chủ đầu tư “vẽ” dự án nhà ở bám đường: Quy hoạch đã có, bao giờ có đường?”**, báo Lao động, ngày 16/8/2017, tác giả: Thông Chí

Tại HN, không hiếm các DA khi bán hàng thì cả chủ đầu tư và môi giới đều giới thiệu vị trí DA ở vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi vì nằm trong quy hoạch tuyến đường rộng trong tương lai. Tin vào quy hoạch, tin vào lời môi giới, không ít khách hàng đã xuống tiền mua nhà. Tuy nhiên, vài năm sau khi đã đóng tiền, dọn về ở nhiều khách hàng đã vỡ mộng vì đường vẫn đang nằm trong quy hoạch, lối đi chật hẹp trong con ngõ nhỏ. Tại DA HongKong Tower (243 La Thành), đường quy hoạch chính thức rộng 40m vẫn đang nằm trên giấy, lối đi vào chung cư này là con ngõ nhỏ. DA Homecity Trung Kính, cư dân chung cư này vẫn phải đi về ngôi nhà của mình ở con ngõ đường Nguyễn Chánh... Công trình xây xong, giá chào bán cao ngất ngưỡng nhưng đường thì chưa chắc đã mở. Hiện nhiều công trình nội đô vẫn ở trong tình thế gánh chịu kẹt, đợi mở cổng. Tuy nhiên, đến nay thực tế hàng nghìn hộ dân vẫn mắc kẹt với bài toán không lời giải: Quy hoạch đã có, bao giờ đường xong?

- **“Yêu cầu bức bách, giải pháp nửa vời”**, báo Tiền phong, ngày 16/8/2017, tác giả: Tú Anh

Mặc dù yêu cầu về việc di dời trụ sở hàng chục bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô được đặt ra từ nhiều năm qua và đã trở thành yêu cầu bức thiết nhằm giảm tải hạ tầng, giảm ùn tắc. Tuy nhiên, sự thờ ơ của cơ quan chức năng, thiếu

những giải pháp mạnh đã khiến chủ trường này không biết khi nào mới thành hiện thực.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thừa nhận, việc di dời các cơ quan bộ, ngành ra ngoài 4 quận nội thành thực hiện theo Quyết định của Chính phủ có từ năm 1997. Tuy nhiên, nhiều bộ, ngành đã di dời nhưng từ đó đến nay, Hà Nội chưa thu được một khu đất nào để xây dựng công viên hay bãi đỗ xe... Trong thời gian tới, Thủ tướng sẽ chủ trì đề họp đánh giá lại việc di chuyển các cơ sở.

- **“Đà Nẵng: Kiểm lời từ các căn hộ chung cư nhà nước”, báo Tuổi trẻ, ngày 17/8/2017, tác giả: Việt Hùng**

Kết quả giám sát mới đây của Ban đô thị HĐND TP.Đà Nẵng về căn hộ chung cư do Nhà nước đầu tư xây để cấp, cho thuê cho thấy nhiều trường hợp đã cho thuê lại để kiếm lời. Cụ thể, tại các chung cư Chợ Mới, Lê Đình Lý, Trần Cao Vân, đoàn giám sát phát hiện nhiều hộ gia đình đã có nhà riêng nhưng vẫn không trả lại nhà cho Nhà nước. Đặc biệt, có đến 150 hộ chiếm giữ căn hộ chung cư cho người khác thuê lại để kiếm lời. Ngoài ra, việc bố trí căn hộ chung cư cho các hộ dân bị giải tỏa thuê phần lớn không có hợp đồng, các hộ dân không đóng tiền thuê nhà và xảy ra tình trạng chuyện nhượng căn hộ sai quy định. Trưởng phòng quản lý nhà Sở Xây dựng TP cho biết, hiện đã kiểm tra xong tình trạng vi phạm trong sử dụng căn hộ chung cư. Phòng quản lý nhà đang tổng hợp, báo cáo kết quả cho Sở Xây dựng để xử lý và báo cáo UBND TP.

- **“Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng tăng”, báo Công an Nhân dân, ngày 17/8/2017, tác giả: P.H**

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ LĐTB&XH, thời gian qua, số người chết vì TNLĐ trong ngành Xây dựng chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể so với những năm trước. Năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ TNLĐ. Trong đó lĩnh vực dễ xảy ra nhiều nhất là ngành Xây dựng (chiếm gần 24% tổng số vụ và gần 25% tổng số người chết). Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất năm 2016 gồm: TP.HCM (98 người chết), Hà Nội (75 người), Bình Dương (62 người), Thanh Hóa (47 người), Quảng Ninh (34 người), Đồng Nai (33 người), Thái Bình (18 người), Hải Dương (16 người), Bình Định (15 người), Phú Thọ (13 người). Theo đánh giá, TNLĐ trong xây dựng xảy ra chủ yếu do phía người sử dụng lao động không xây dựng quy trình nghiêm ngặt trong việc trang bị bảo hộ ATLĐ cho NLĐ.

- **“Mảng tối trên thị trường sơn”, <http://dautubds.baodautu.vn>, ngày 18/8/2017, tác giả: Đức Thành**

Hiện ở Việt Nam có khoảng trên 400 DN ngành sơn, trong đó có trên 70 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Để giữ chân được khách hàng của mình, các hãng sơn đều có những chiến thuật riêng. Nếu những hãng sơn ngoại "mạnh gạo, bạo tiền" mạnh tay chi cho hoạt động truyền thông, quảng cáo, thì các hãng sơn nội có vẻ trầm lắng hơn trong cuộc đua này, chủ yếu qua kênh tiếp thị trực tiếp...

Trưởng phòng Kinh doanh Cty TNHH Takira Việt Nam cho biết, việc các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các sản phẩm sơn giả, sơn nhái trên thị trường gần đây đã gióng lên hồi chuông về việc siết chặt quản lý chất lượng các

sản phẩm sơn. Xảy ra tình trạng bát nháo của thị trường sơn là bởi luật pháp còn lỏng lẻo, thiếu tính răn đe. Với các cửa hàng bán hàng giả, chỉ bị tịch thu sản phẩm và mức phạt tối đa là 20 triệu đồng/vụ. Mức phạt này là rất thấp so với lợi nhuận từ việc bán sơn giả nên nhiều chủ cửa hàng vẫn... sẵn sàng phạm luật.

## **II. Về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành:**

- **“Xuất khẩu xi măng gia tăng”, báo Thanh niên, ngày 16/8/2017, tác giả: M.Phương**

Theo số liệu của Vụ VLXD-Bộ Xây dựng, ước tính sản phẩm tiêu thụ xi măng tháng 7 đạt khoảng 6,93 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm nay, tiêu thụ xi măng đạt 48,02 triệu tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016, khoảng 60% kế hoạch năm 2017. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt gần 37 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu xi măng gia tăng. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy sau 7 tháng, xuất khẩu xi măng đạt gần 11 triệu tấn với trị giá hơn 378,5 triệu USD. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, trong tháng 7/2017, VN đã xuất khẩu được 1.397.198 tấn xi măng và clinker, trị giá xuất khẩu thu về đạt hơn 50,5 triệu USD; tăng 9,8% về lượng và tăng 14,9% về giá trị. Đứng đầu thị trường nhập khẩu xi măng của VN là Bangladesh, tiếp là Philippines, Đài Loan và Peru.

- **“Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Tốc độ” xây dựng sai phép, không phép còn rất lớn”, <http://anninhthudo.vn>, ngày 16/8/2017, tác giả: Duy Tiên**

Đề cập đến tình trạng xây dựng không phép, trái phép đang diễn ra rất phổ biến ở hầu hết địa phương, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện tốc độ xây dựng sai phép, không phép trên cả nước đã giảm dần song vẫn còn rất lớn. Năm 2016, có khoảng 12-13% số công trình xây dựng sai phép, không phép với khoảng trên 15.000 trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Nguyên nhân một mặt do giấy phép được cấp chưa đúng, mặt khác đã cấp đúng nhưng CĐT cố tình sai phạm. Trong khi đó cơ quan quản lý nhà nước chưa thanh kiểm tra, phát hiện kịp thời, nhiều vụ đã thanh kiểm tra rồi nhưng lại chưa xử lý dứt điểm. Để khắc phục, tới đây, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu trong việc rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để có những quy định xử lý các vi phạm hành chính về lĩnh vực này mạnh mẽ hơn, có các công cụ kiểm soát tốt hơn, chế tài có sức răn đe hơn thay thế cho Nghị định 21/NĐ-CP hiện nay.

- **“Khó cam kết không còn xây dựng sai phép!”, báo Thanh niên, ngày 17/8/2017, tác giả: Trường Sơn**

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 16/8, UBTVQH, và các đại biểu QH) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị...

Theo đó, ĐB Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng trước tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm đất nông nghiệp kê cả đất quốc phòng - an ninh. Nhận trách

nhiệm về vấn đề trên nhưng Bộ trưởng Hà cho rằng, để cam kết chấm dứt xây dựng sai phép rất khó.

- **“Cao Bằng: Quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc rộng 1.000ha”, báo Nhân dân, ngày 18/8/2017, tác giả: PV**

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh Cao Bằng công bố quy hoạch xây dựng Khu du lịch (KDL) thác Bản Giốc, với quy mô diện tích rộng 1.000ha. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, KDL được chia thành 2 phần: Phía đông có diện tích 410ha, sẽ hình thành khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch; phía tây quy mô diện tích 590ha, sẽ hình thành khu trung tâm thị trấn, bảo đảm đạt tiêu chí đô thị loại năm. Các chuyên gia dự báo đến năm 2020, KDL thác Bản Giốc sẽ đủ năng lực về cơ sở vật chất, lưu trú để đón khoảng 750 nghìn lượt khách.

- **“Lo ngại vi phạm xây dựng: Xử lý, khắc phục “hậu” thanh tra chưa nghiêm”, Thời báo kinh tế VN, ngày 18/8/2017, tác giả: Nam Huyền**

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức 150 đợt kiểm tra đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy chế phối hợp thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC với thủ tục thẩm định DA, thẩm định thiết kế xây dựng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác nghiệm thu công trình xây dựng và PCCC. Bộ XD đánh giá, tình hình chất lượng các công trình xây dựng về cơ bản được đảm bảo, sự cố công trình xây dựng, mất an toàn trong thi công xây dựng có xu hướng giảm. Thời gian qua, tại các TP lớn như HN, TP.HCM, tình trạng vi phạm TTXD đã được cải thiện nhưng chưa bền vững. Một số DA khởi công khi chưa có GPXD; việc xử lý, khắc phục các sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc. Trên cơ sở đó, Bộ cho rằng cần phải có sự phối hợp giữa các ngành và Bộ XD để tập trung xử lý thanh tra cụ thể một số điểm.

- **“Bộ Xây dựng kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường La”, <http://bnews.vn>, ngày 17/8/2017, tác giả: Hữu Quyết**

Chiều 17/8, đoàn công tác của Bộ XD đã kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn H. Mường La và có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và H.Mường La về triển khai các phương án khắc phục sau thiên tai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát của người dân Mường La trong trận lũ. Đối với những đề xuất của địa phương, Thứ trưởng khẳng định sẽ giao cho một số cục, viện phối hợp với tỉnh Sơn La trong quy hoạch tổng quan thị trấn Ít Ong; tiếp tục nghiên cứu về địa chất, địa hình các điểm tái định cư H. Mường La đang triển khai, căn cứ các quy chuẩn đã được ban hành để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.

**III. Về chất lượng công trình, thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư, XD CB...:**

- **“Nhiều tượng đài gây nghi ngại về chất lượng xây dựng”, <http://vnexpress.net>, ngày 11/8/2017, tác giả: Đoàn Loan**

Mới đây, tại sân quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn, một bức tượng nằm trong quần thể năm tượng Chiến thắng Bắc Kạn đã bất ngờ gãy đôi và đổ xuống gây thương tích cho một bé trai. Theo ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch tỉnh, nguyên nhân vụ việc là do tượng được làm bằng đá xanh, chia thành từng thớt ghép lại với nhau bằng keo nên không thể bền chắc mãi được. Hay công trình tượng đài N'Trang Long ở Đắc Nông với kinh phí xây dựng hơn 140 tỷ đồng cũng gặp sự cố. Cuối năm 2016, các hạng mục móng, bê, hệ thống chống sét trị giá hơn 1,7 tỉ đồng phải tạm dừng thi công do không đạt chất lượng...

Tượng đài bị hư hỏng, lún sụt, bong tróc nhanh chóng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng xây dựng kém chất lượng, thiết kế sai. Do đó, các công trình tượng đài phải được coi là DA đầu tư, được tham chiếu theo quy định Luật XD. Các khâu thiết kế, thi công, giám sát phải do cơ quan chuyên môn xây dựng thực hiện.

- ***"Hòa Bình: Dự án Thủy điện Suối Mu: Chưa cấp giấy phép xây dựng vẫn cứ xây!"***, <http://www.baotainguyenmoitruong.vn>, ngày 15/8/2017, tác giả: **Trường Giang, Doãn Xuân**

DA thủy điện Suối Mu do Cty TNHH Văn Hồng làm CĐT được triển khai thi công vào đầu năm 2016 ngay trong khu vực Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngõ Luông tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, nhưng cuối tháng 6/2017, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình mới nhận được hồ sơ xin phép xây dựng của DA và tới ngày 3/7/2017, đơn vị này mới chính thức cấp GPXD số 59/GPXD-SXD cho DA. Như vậy, việc Dự án Thủy điện Suối Mu thi công xây dựng một số hạng mục từ đầu năm 2016 đến đầu tháng 7/2017 là không phép. Ông Nguyễn Huy Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết, DA Thủy điện Suối Mu thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh, huyện chỉ phối hợp giám sát trên địa bàn nên không nắm được những sai phạm này.

- ***"Một dự án "Đại Thanh" tại Hoàng Mai, Hà Nội"***, <http://thanhtra.com.vn>, ngày 15/8/2017, tác giả: **Nam Dũng**

Ngày 21/9/2007, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 3765/QĐ-UBND giao Cty CP Đầu tư và Cơ khí Hưng Sơn lô đất tại ngõ 83 Ngọc Hồi, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai có diện tích 4.889m2 để xây dựng DA Trụ sở làm việc và Văn phòng giới thiệu sản phẩm. Sau đó, Cty CP BĐS Ngọc Lan đã mua lại 100% cổ phần của Cty Hưng Sơn và tự ý xây dựng công trình hỗn hợp chung cư cao tầng, khu văn phòng và thương mại cao 9 tầng trên diện tích gần 1.700m2, bán căn hộ cho hàng trăm người với số tiền hàng trăm tỷ đồng, bất chấp việc khu đất chưa được chuyển đổi mục đích SDD, công trình chưa được CPXD. Theo báo cáo của UBKT Thành ủy, năm 2011, CĐT đã xây dựng công trình cao 9 tầng không phép, nhưng đến ngày 23/6/2016, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội mới cấp Giấy phép quy hoạch số 3396. Việc một D.A đã vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài ngay từ khi khoan cọc khời công nhưng các cấp chính quyền vẫn để xây dựng lên cao đến 9 tầng rõ ràng có sự bao che, dung túng, dẫn đến hàng trăm người dân bị thiệt hại với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

- ***"TP.HCM: Nguy cơ mất tài sản vì dự án... lừa"***, báo **Thanh niên**, ngày 17/8/2017, tác giả: **Thanh Đông**

Chung cư Vạn Hưng Phát (339 Bông Sao, Q.8, TP.HCM) do CĐT là Cty TNHH TM xây dựng Vạn Hưng Phát rao bán và khởi công từ năm 2010. DA thu hút nhiều khách hàng đăng ký mua. Các khách hàng mua căn hộ đã trả từ 50-95% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, đến năm 2011, DA xây xong phần móng rồi để đó cho đến nay. Bên cạnh đó, sau khi mua căn hộ (đã trả 95% giá căn hộ), khách hàng mới phát hiện CĐT bán một loạt căn hộ cho cùng 2 khách hàng.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư đã bỏ trụ sở và lánh tránh khách hàng. Dù đơn thư kêu cứu đã gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay sự việc vẫn rơi vào im lặng.

- **“Buôn Ma Thuột khó xử lý nhà xây trái phép”, báo Sài Gòn giải phóng, ngày 18/8/2017, tác giả: Công Hoan**

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa của TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh, phạm vi xây dựng đô thị ngày càng mở rộng và các khu dân cư mới trong đô thị được hình thành. Tốc độ đô thị hóa tăng đi kèm phát sinh những vấn đề của xã hội cần phải quan tâm giải quyết, trong đó có việc xử lý nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp. Theo UBND TP, 7 tháng đầu năm nay, UBND TP đã có những chỉ đạo tích cực nhằm khắc phục tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện giải quyết thủ tục cấp GCN quyền SDD cho các trường hợp SDD phù hợp. Qua kiểm tra, TP phát hiện 173 trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp và buộc tháo dỡ 30 trường hợp. Nhưng việc xử lý nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp gặp khó khi chủ nhân những ngôi nhà này thường nhờ can thiệp hoặc gửi đơn kiện cáo...

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ HỮU LỰC**